

THÔNG BÁO
Về việc thụ lý nội dung tố cáo

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được đơn tố cáo của bà Võ Thị Hằng, TDP 7, thị trấn Xuân An do Huyện ủy chuyển đơn đến tại phiếu chuyển đơn số 132-PC/VPHU ngày 06/11/2019; ngày 14/11/2019 Ban Tiếp công dân huyện tổ chức làm việc với bà Hằng để thống nhất lại nội dung đơn tố cáo.

Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện thụ lý tố cáo.

Nội dung tố cáo được thụ lý: Tố cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Xuân An, UBND thị trấn Xuân An, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An và một số cán bộ Tổ dân phố 7 có hành vi vi phạm với 3 nội dung như sau:

Nội dung 1: Tố cáo ông Bùi Duy Chân - Tổ trưởng TDP 7 và bà Trương Thị Hồng - nguyên thủ quỹ TDP 7 cùng ban chia đất của khối đã đo đạc lại toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong quá trình đo đạc lại đất có một số diện tích đất ông Bùi Duy Chân cho đó là đất đầu thừa đuôi theo. Ông Bùi Duy Chân đã lập văn bản để số diện tích đất đó vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ khác với hình thức cho mượn đất và các hộ có cam kết "Khi Nhà nước có chủ trương thu hồi đất - GPMB thì gia đình chúng tôi xin trả lại số diện tích trên cho TDP để thực hiện việc đền bù theo chủ trương nêu trên".

Nội dung 2: Tố cáo ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An có hành vi sai phạm trong công tác quản lý đất đai cụ thể: chỉ đạo TDP7 lập hồ sơ đưa diện tích đất được cho là đất đầu thừa đuôi theo vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ khác với hình thức cho mượn đất; chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp cho các hộ dân khi không có hồ sơ đất đai làm căn cứ dẫn đến cấp giấy chứng nhận QSD đất sai về số hộ, số khẩu, diện tích.

Nội dung 3: Tố cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Xuân An, UBND thị trấn Xuân An, cán bộ TDP 7 chỉ đạo việc trả tiền hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm sai đối tượng, cụ thể số tiền hỗ trợ này phải chi trả cho người nông dân bị thu hồi đất thì UBND thị trấn Xuân An lại chi trả cho các đối tượng được hưởng lương ví dụ gia đình ông Phạm Quang Lượng, bà Trương Thị Hợp (chồng là Lê Văn Nghĩa); bà Hoàng Thị Hưng...



Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý tố cáo.

Vậy, thông báo để bà Võ Thị Hằng biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng Ban TCD huyện;
- Người có đơn tố cáo;
- Lưu: VT.

